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ประธาน น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวัน30 

พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเอกสารตามเอกสารประกอบการประชุม    31 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว แก้ไขดังนี้ 32 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 14 แก้ค าว่า “ลีดเดอร์” เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิ” 33 

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 12 แก้ค าว่า “อาจารย์นิวัฒน์ จันทร์ศิริพรชัย” เป็น  34 

                         “รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ จันทร์ศิริพรชัย”  35 

หน้าที่  5 วาระ 31.2 ขอให้ระบสุรุปเกณฑ์การคัดเลือกระบบ Tcas 2564 ไว้ในมติท่ีประชุม หน้าที่  6 ด้วย  36 

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

วาระที่%201.1-รายงาน%20กก.คณะ%2012%20พ.ย.63%20(2).pdf


- 2 - 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องสืบเนื่อง 1 

 2.1 การปรับโครงสร้างภายในกองบริหารงานคณะ 2 

  ประธาน แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างภายในกองบริหารงานคณะ  ในส่วนของ3 

อัตราเจ้าหน้าที่สังกัดสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาทั้ง 3 อัตรา ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติ4 

เห็นชอบให้ตัดโอน ทั้ง 3 อัตรา ไปสังกัดส านักงานอธิการบดี  5 

  ที่ประชุมรับทราบ 6 

 2.2 (ร่าง) ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับท่ี  /2563) เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการ7 

บริหารจัดการวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 8 

  ประธาน แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่  /2563) เรื่อง 9 

หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้มอบหมายทางรองคณบดีฝ่าย10 

วิชาการและวิจัย เพ่ือหาข้อมูลการอ้างอิงในสาขาเดียวกันมาเปรียบเทียบเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนการบริหาร11 

จัดการวารสาร นั้น ทางผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้ข้อมูลประธานว่า วารสารอ่ืนๆที่มีลักษณะสาขา12 

เดียวกัน ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับการบริหารจัดการวารสาร  ดังนั้น ในส่วนของคณะยังคงไม่มีการปรับหรือ13 

ก าหนดค่าตอบแทนใดๆ คงไว้เช่นเดิม 14 

  ที่ประชุมรับทราบ 15 

2.3 การปรับปรุงบริเวณระเบียงและสะพานเชื่อมระหว่างอาคารเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา 16 

นางสมบัติ แสงพล รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ17 

การปรับปรุงบริเวณระเบียงและสะพานเชื่อมระหว่างอาคารเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษา ว่า ตามที่ที่ประชุม18 

มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ โททุโย หาข้อมูลเพ่ิมเติม นั้น นายประสิทธิ์ โททุโย ให้ข้อมูลมาเพ่ือเสนอที่ประชุมตาม19 

เอกสารประกอบการประชุม ซึ่งมีห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรนิมิตร เสนอราคาการปรับปรุงจ านวนทั้งสิ้น 91,324.50 20 

บาท แต่ยังไม่ได้ต่อรองราคา และในส่วนของแผงกั้นที่เป็นลวดตาข่ายถักไม่แนะน าให้ใช้เนื่องจากไม่คงทนถาวร จึง21 

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตะแกรงเหล็กฉีก ที่มีให้เลือกหลายรูปแบบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 22 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องจากมีผู้รับจ้างยื่นเสนอราคามาเพียง 1 ราย จึงไม่เห็นราคา23 

เปรียบเทียบ ดังนั้น จึงมอบหมายให้ผู้อ านวยการ หาผู้ว่าจ้างรายอ่ืนๆ มาเปรียบเทียบในการประชุมคราวหน้า 24 

อย่างน้อย 1-2 ราย และระหว่างการรอการปรับปรุง ให้ปิดทางเข้าออกของระเบียงทางเชื่อมไว้ก่อน และ25 

มอบหมายใหห้ัวหน้างานบริหารและธุรการ ไปท าความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบในการใช้ทางเชื่อมนี้ต่อไป 26 

 27 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 28 

 3.1 การติดตามโครงการวิจัยเงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2550-2563 29 

ประธาน หารือที่ประชุมพร้อมให้ข้อมูลว่า ตามที่ทางคณะมีนโยบายและมอบหมายงานเจ้าหน้าที่30 

ให้ติดตามโครงการวิจัยเงินรายได้ตั้งแต่ ปี 2550 -2563 นั้น คณะมอบหมายเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านวิจัยและ31 

บัณฑิตศึกษา ส ารวจงานวิจัยเงินรายได้คณะคงค้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2561 ซึ่งผลการส ารวจ พบว่า มี32 

งานวิจัยที่คงค้างจ านวนประมาณ 23 โครงการ ซึ่งจะได้ท าหนังสือลงนามโดยคณบดี ถึงหัวหน้าโครงการ/ผู้รับทุน 33 

เพ่ือขอให้รายงานความคืบหน้างานวิจัย ภายในระยะเวลา 6 เดือน ต่อไป 34 

ประธานให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามประกาศคณะเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับทุน ปี 2550-2551 ระบุให้35 

ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เท่านั้น  แต่ในช่วงปีหลังๆ ระบุเงื่อนไขต้องมีติพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ36 

นานาชาติ ดังนั้น จึงขอความเห็นจากท่ีประชุมว่า การส่งผลงานวิจัยที่คงค้างทั้ง 23 โครงการ  ไม่ต้องส่งรายงานวิจัย37 

ฉบับสมบูรณ์ แต่ขอให้ส่งผลงานที่เป็นบทความท่ีตีพิมพ์เผยแพร่เท่านั้น 38 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ  39 

 40 

 41 
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3.2 ขอพิจารณาตัดโอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนกลุ่มวิจัย 1 

 ประธาน เสนอที่ประชุมเพ่ือขอความเห็น ขอตัดโอนงบประมาณจ านวน 500,000 บาท จากส่วน2 

ของงบประมาณที่ปรับปรุงห้องระบบ Smart Classroom (อาชาไนย) มาสนับสนุนกลุ่มวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากการ3 

ปรับปรุงระบบ Smart Classroom ไม่ได้ด าเนินการ อีกทั้ง กลุ่มวิจัยที่ทางคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน4 

สนับสนุนการวิจัยนั้น จ ากัดด้วยงบประมาณ ซึ่งได้พิจารณาให้ได้เพียง 1 กลุ่ม คือ กลุ่มวิจัยของ ผศ.สพ.ญ.ดร.พัชรา 5 

เผือกเทศ แต่ยังมีกลุ่มวิจัยอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้การจัดสรรงบประมาณ หากที่ประชุมเห็นชอบให้ตัดโอนงบประมาณส่วนนี้6 

มาให้เพื่อจัดสรรส าหรับกลุ่มวิจัยอื่นๆ นั้น ทางคณะจะได้ท าหนังสือถึงอธิการบดี เพื่อขอตัดโอนเงินส่วนนี้เข้ากองทุน7 

วิจัยคณะต่อไป 8 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามท่ีเสนอ 9 

3.3 กรณี รศ.สพ.ญ.อารินี ชัชวาลชลธีระ ยังไม่ได้ย้ายออกจากห้องท างาน 10 

ประธาน หารือที่ประชุม กรณี รศ.สพ.ญ.อารินี ชัชวาลชลธีระ ยังไม่ได้ย้ายออกจากห้องท างาน 11 

และมีบุคลากรคณะจ านวนหนึ่งได้สอบถามเรื่องนี้มายังคณบดี ซึ่งโดยระเบียบแล้ว ถ้าเกษียณอายุราชการแล้ว จะไม่12 

มีสิทธิ์ใช้ห้องท างานในสถานที่ราชการอีก  แต่ทั้งนี้ รศ.สพ.ญ.อารินี ชัชวาลชลธีระ ได้เคยมีหนังสือขอใช้พ้ืนที่ห้อง13 

ท างานต่อหลังเกษียณอายุราชการจนกว่างานวิจัยที่คงค้างจะแล้วเสร็จ ดังนั้น จึงขอหารือที่ประชุมด้วยว่า ถ้านับ14 

ระยะเวลาตั้งแต่เกษียณอายุราชการ จนถึงปัจจุบัน ประมาณปีเศษๆ จะมีแนวทางหรือข้อปฏิบัติอย่างไร ที่จะเป็น15 

ข้อมูลเพื่อพูดคุยกับ รศ.สพ.ญ.อารินี ชัชวาลชลธีระ วันพรุ่งนี้ 16 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ประธานสอบถามความคืบหน้างานวิจัยที่ก าลังด าเนินการของ 17 

รศ.สพ.ญ.อารินี ชัชวาลชลธีระ ว่า ด าเนินการแล้วเสร็จหรือยัง และให้ก าหนดระยะเวลาในการใช้ห้องหรือ18 

สถานทีท่ างาน อาจจะพิจารณาเป็น 2-3 เดือน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธาน 19 

3.4 ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สัญลักษณ์ I 20 

 ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย น าเสนอขอเปลี่ยนแปลงการใช้21 

สัญลักษณ์ I  รายวิชา 716 104 การดูแลสุขภาพสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษาพิเศษ ปี22 

การศึกษา 2562  จ านวนนักศึกษา 6 คน เป็นนักศึกษาสังกัดคณะอ่ืนทั้งหมด มี ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ เป็นเจ้าของ23 

รายวิชา โดยขอเสนอแก้ จากสัญลักษณ์ I เป็นเกรด F  จ านวน 4 ราย  เป็นเกรด C จ านวน 1 ราย เป็นเกรด B 24 

จ านวน 1 ราย  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 25 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรอง 26 

3.5 รับรองเกรด ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 27 

 ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย น าเสนอที่ประชุม เพ่ือรับรอง  28 

เกรดทั้งระดับปริญญาตรี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดตาม29 

เอกสารประกอบการประชุม (1)  (2)  30 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 31 

เกรดระดับปริญญาตรี 32 

1. รับรองเกรดรายวิชาที่เสนอมา ยกเว้น รายวิชา  713321 Vet. Pharmacy   ปกติและ33 

โครงการพิเศษ ให้แจ้งอาจารย์เจ้าของรายวิชา น าเสนอการตัดเกรดผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการก่อน และ34 

วิชา 717 558 Exotic Animal & Wildlife Med.  ปกติและโครงการพิเศษ ให้อาจารย์เจ้าของรายวิชาปรับแก้35 

เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน  36 

2. การก าหนดค่าคะแนนแต่ละหัวข้อการประเมินรายวิชา 717 558 Exotic Animal & Wildlife 37 

Med.  ปกตแิละโครงการพิเศษ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เชิญเจ้าของรายวิชามา38 

ให้ข้อมูล และแจ้งผลให้คณะกรรมการประจ าคณะทราบต่อไป 39 

 40 

วาระที่%203.4-ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สัญลักษณ์%20I%20(1).pdf
วาระที่%203.5-รับรองเกรด%20ป.ตรี%20ภาคการศึกษาต้น%20ปี63.pdf
วาระที่%203.5-เกรดบัณฑิตศึกษา.pdf
วาระที่%203.5-เกรดบัณฑิตศึกษา.pdf
วาระที่%203.5-เกรดวิทยานิพนธ์%20บัณฑิตศึกษา.pdf
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3. ให้เจ้าหน้าที่ (นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา) แจ้งและก าชับอาจารย์เจ้าของรายวิชาต่างๆ ให้แก้ไข1 

ตัวเลขสรุปค่าคะแนนสูงสุด ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย เป็นตัวเลขไม่มีจุดทศนิยม ให้เป็นไปตามประกาศของทางคณะ 2 

4. ให้เจ้าหน้าที่ (นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา)  แยกรายวิชาที่สังกัดแต่ละกลุ่มวิชาในการเสนอรับรอง3 

เกรด (9 กลุ่มวิชา และ วิชาส่วนกลาง) 4 

 5. การส่งสรุปเกรดเพ่ือน าเข้ารับรองในคณะกรรมการวิชาการ ขอให้อาจารย์เจ้าของรายวิชา 5 

ส่งผ่านกลุ่มวิชา ซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศคณะแล้ว ทั้งนี้ คณะอาจพิจารณาปรับแก้ประกาศให้มีความชัดเจน 6 

 6. เนื่องจากไม่มีหัวหน้ากลุ่มวิชา อาจท าให้การเรียกประชุมเพ่ือผ่านเกรดแต่ละรายวิชา จึง7 

ค่อนข้างไม่ชัดเจน  คณะอาจพิจาณาแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชาขึ้น โดยใช้เงินสวัสดิการร้านค้าคณะที่จะตั้งเป็นกองทุน8 

สวัสดิการบุคลากรคณะ เพ่ือเป็นค่าตอบแทนหัวหน้ากลุ่มวิชา  9 

 7. มอบหมายให้หัวหน้างานบริหารและธุรการ หาข้อมูลจากคณะอ่ืนเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับร่าง10 

กองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะ  11 

 เกรดระดับบัณฑิตศึกษา 12 

   รับรองเกรดตามที่เสนอ โดยในล าดับที่ 28  ให้ปรับแก้คอลัมน์จ านวน S สะสม จากตัวเลข 12 13 

เป็น 18  และคอลัมน์ รวม S ที่ได้ จากตัวเลข 24  เป็น 28 14 

3.6 การรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 15 

  รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ ขอความเห็นจากที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการรับนักศึกษาระดับ16 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 17 

2563  แล้ว  โดยมีเงื่อนไขการรับดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งมเีนื้อหาสาระส าคัญๆ ดังนี้ 18 

ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร 19 

1. ให้นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนทั้ง 2 ช่องทาง คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สัตวแพทยสภา  20 

   ในส่วนของวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (วว) 21 

2. กรณีนักศึกษาท่ีเป็นบุคลากรนอกคณะ จะต้องอยู่ประจ าที่หน่วยศัลยศาสตร์เต็มเวลา (100%) ยกเว้น22 

กรณีท่ีต้องเรียนที่สถาบันสมทบ นักศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 23 

3. นักศึกษาที่เป็น Clinician สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   24 

   3.1 จะต้องอยู่ประจ าที่หน่วยศัลยศาสตร์เต็มเวลา (100%) ยกเว้นกรณีที่ต้องเรียนที่สถาบันสมทบ ยังคง25 

ได้รับเงินเดือนตามปกติ 26 

   3.2 เงินค่าลงทะเบียนเรียนในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอยกเว้นหรือขอใช้กองทุนคณะทั้งหมด  27 

   (60,000/ปีการศึกษา) 28 

   3.3 เงินค่าลงทะเบียนในส่วนของสัตวแพทยสภา จ านวน 100,000 บาท/ปีการศึกษา ขอใช้กองทุนฯ 29 

คณะช่วยเหลือเต็มจ านวน 30 

 ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหลักสูตร อาจพิจารณาให้ท าสัญญาชดใช้ทุน ด้วยเงินหรือระยะเวลา31 

การท างานให้คณะ เป็นต้น 32 

 ประธาน ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ส าหรับนายสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ ทุกคน33 

ควรมีโอกาสที่จะสมัครเข้ามาเรียนและขอรับทุนสนับสนุนจากคณะ แต่ขอให้ทางผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์พิจารณา34 

จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังและดูคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาด้วย ทั้งนี้เป็นนโยบายของคณะที่จะ35 

สนับสนุนให้บุคลากร พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ ให้เกิดการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทางคณะ36 

จะสนับสนุนทั้งเรื่องที่พักและค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจ านวน 37 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ  38 

 39 

 40 

 41 

วาระที่%203.6-การรับ%20นศ.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง%20(1).pdf
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 3.7 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ 1 

  ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ขอถอนวาระนี้ เนื่องจาก ตอนนี้ใกล้จะถึงการของบประมาณกลางปี จึง2 

ขอรวบรวมรายการ เพ่ือพิจารณาความเร่งด่วนก่อน ทั้งนี้การขอจัดซื้อครุภัณฑ์จะให้มีการเสนอราคามาด้วยทุกครั้ง 3 

  ที่ประชุมรับทราบ 4 

 5 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 6 

 4.1  สาระส าคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น   7 

  ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร8 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 พฤศจิกายน 2563   ผลการสรรหาผู้บริหารในส่วนของคณบดีและผู้อ านวยส านัก มีดังนี้ 9 

  1. ผลการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้คนเดิมคือ ศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม 10 

  2. ผลการสรรหาผู้อ านวยการส านักหอสมุด ได้ รองศาสตราจารย์ นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ จากคณะ11 

แพทยศาสตร์ 12 

  3. ผลการสรรหาผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้ นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 13 

  4. กรอบปฏิทินปีการศึกษา 2564 ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอเปิดวันเปิด14 

ภาคเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 คือวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 15 

  5. การจัดสรรผลตอบแทน ปี 2563 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.นพ.ธารา ธรรมโรจน์ แจ้งว่า ปี16 

นี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดสรรผลตอบแทนจากผลการลงทุน ให้แต่ละคณะเพ่ิมขึ้น  เนื่องจากเงินส ารอง17 

สะสมที่แต่ละส่วนงานไปรวมไว้ที่ส่วนกลาง มีผลก าไรมากข้ึน เดิมจะแบ่งผลก าไรกลับมาคณะ ร้อยละ 2 ปีนี้จะเพ่ิม18 

เป็น ร้อยละ 2.25 โดยร้อยละ 2 เข้ากองทุน ส่วนอีกร้อยละ 0.25 เข้ากองทุนสวัสดิการคณะ 19 

  ที่ประชุมรับทราบ 20 

4.2 เล่าสู่กันฟัง ฉบับที่ 16-30 พฤศจิกายน 2563 21 

  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า เล่าสู่กันฟัง ฉบับวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2563 หลักๆ จะพูดถึง 22 

เรืองการประเมิน เรื่อง EdPEx เป็นหลัก และพูดถึงเรื่องวิสัยทัศน์คณะ  เพ่ือเป็นการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้23 

บุคลากรทราบ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 24 

  ทีป่ระชุมรับทราบ 25 

4.3 ผลการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ปีการศึกษา 26 

2562 27 

  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ผลการตรวจประเมิน EdPEx เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่28 

ผ่านมา คณะมีผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 คะแนนอยู่ที่ 171.50 คะแนน ซี่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา ที่ได้คะแนน 29 

137.0 คะแนน อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่เสนอแนะเกี่ยวกับ OFI (โอกาสในการพัฒนา30 

ปรับปรุง) รายละเอียดตรงนี้ ทางผู้บริหารคณะ นัดหารือกันในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นี้  ในปีการศึกษา 256.3 นี้ 31 

คณะสมัครเข้ารับการตรวจประเมิน EdPEx200 ซึ่งล่าสุดทราบว่ามี 3 คณะที่สมัคร  และทีมบริหารคณะคุยกันว่า 32 

ก่อนหมดวาระ ทีมบริหารจะท าให้ผ่าน EdPEx200  เพ่ือให้คณบดีคนต่อไปน าพาคณะไป EdPEx300 ต่อไป 33 

  ที่ประชุมรับทราบ 34 

4.4 ปฏิทินกิจกิจกรรมประจ าเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 35 

รองคณบดีฝายวางแผนและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบว่า  ปฏิทินกิจกรรมประจ าเดือน36 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และกิจกรรมที่ก าลังด าเนินการมีดังนี้ 37 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563     กิจกรรม/โครงการผู้บริหารพบบุคลากร 38 

      กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 39 

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 กิจกรรม/โครงการสัมมนาผู้บริหาร 40 

  ที่ประชุมรับทราบ 41 

วาระที่%204.2-เล่าสู่กันฟัง%2016-30%20พฤศจิกายน%202563.pdf
วาระที่%204.4-ปฏิทินกิจกรรม%20พ.ย-ธ.ค.63.pdf
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 4.5 สรุปรายการใช้จ่ายงประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2564 1 

ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝายวางแผนและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบว่า  2 

รายการที่เป็นงบประมาณเงินแผ่นดิน ได้อนุมัติหลักการครบทุกรายการแล้ว รอส่งมอบของ ส่วนรายการใช้จ่าย3 

งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2564  เบิกจ่ายไปแล้ว 9 รายการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 4 

และแขวนไว้บนเว็บไซต์คณะด้วยแล้ว 5 

ที่ประชุมรับทราบ 6 

4.6 สรุปโครงการมุทิตาจิตและพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2563 7 

  รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล แจ้งที่ประชุมทราบว่า ผล8 

การจัดโครงการมุทิตาจิตสถาบันและแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  มีผู้เข้าร่วมงาน 71 9 

คน เป็นนักศึกษาชั้น ปี 1-6 จ านวน 80 คน คณาจารย์จ านวน 19 คน บุคลากร จ านวน 21 คน  ผลการประเมิน10 

จากบัณฑิต มหาบัณฑิต อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เก็บแบบสอบถามได้ 67 ชุด ระดับความพึงพอใจภาพ11 

รวมอยู่ในระดับดีมาก (4.60) หรือร้อยละ 91.98  จากผู้ปกครองและญาติ เก็บแบบสอบถามได้ 37 ชุด ระดับความ12 

พึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.70) หรือร้อยละ 93.94 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 13 

  ที่ประชุมรับทราบ 14 

 4.7 โครงการบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ 15 

รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล แจ้งที่ประชุมทราบว่า  16 

สืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19  การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ ระหว่างวันที่ 15-17 

19 ธันวาคม 2563  จึงปรับให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ออกไปปฏิบัติงานออกโมบายต่างๆ  เป็นลักษณะ ไปเช้า 18 

เย็นกลับ ซึ่งไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากนักและให้จัดที่พักค้างคืนที่คณะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความห่วงใย19 

นักศึกษาให้มีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 20 

  ที่ประชุมรับทราบ 21 

 22 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 23 

ไม่มี 24 

 25 

เลิกประชุมเวลา  14.30 น. 26 

 27 

 28 

 29 

(นางสมบัติ แสงพล) 30 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 31 

กรรมการและเลขานุการ 32 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 33 

วาระที่%204.5-สรุปยอดการใช้จ่าย%20ณ%20วันที่%2030%20พ.ย.63%20(1).pdf
วาระที่%204.6-7-สรุปผลประเมิน%20(1).pdf
วาระที่%204.6-7-สรุปโครงการ%20(1).pdf
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